

MCL เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “एमซีแอล โกลด์ เรเดียน” เจาะกลุ่มคนรักสปา



เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน” เจาะกลุ่มคนรักสปา

MCL ดันชุดอาบน้ำทองคำผสมกลูต้ามีนใจตลาดความงามและสุขภาพเติบโต

MCL เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดอาบน้ำทองคำผสมกลูต้า “เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน” เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลตัวเองและต้องการสปาที่บ้าน มั่นใจสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เตรียมเปิดตลาดใหม่ต้นสินค้าเข้าสู่ธุรกิจสปาทั้งในไทยและต่างประเทศ

นายจิรัฐ รุ่งสินเดชาวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท หมอจุฬา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ MCL (เอ็มซีแอล) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจกับการดูแลตัวเองมากขึ้น การเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคในตลาดนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการตัดสินใจ เช่น ต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยไม่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นเรื่องความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ MCL จึงได้พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มสกินแคร์ “เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน” (MCL GLOD REDIANT) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สปาอาบน้ำผสมทองคำและกลูต้า

สำหรับสินค้าสปาชุดนี้มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1.MCL GLOD REDIANT BODY MASK (เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน บอดี้ มาสก์) มาสก์ทองคำบริสุทธิ์สำหรับปกผิว อุดมไปด้วยสารกลูต้าและเมล็ดองุ่น ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวทำให้ขาวเนียน กระจ่างใส เนียนนุ่ม 2.MCL GLOD REDIANT BODY SCRUB (เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน บอดี้ สครับ)ครีมขัดผิวทองคำบริสุทธิ์ผสมกลูต้า ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกพร้อมเผยผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 3.MCL GOLD RADIANT SHOWER GEL (เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน ชาวเวอร์ เจล) เจลอาบน้ำทองคำผสมกลูต้า โดดเด่นด้วยสารสกัดจากทองคำบริสุทธิ์ ไช้มูกและไช้ปลาเคียวช่วยทำความสะอาดผิวให้กระจ่างใส และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว มีกลิ่นหอมจากน้ำมันดอกโรสแมรี่

นายจิรัฐเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “เอ็มซีแอล โกลด์ เรเดียน” ทั้งสามชนิดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้ลูกค้าที่ต้องการดูแลตัวเองและหลงใหลในการทำสปาแต่มีเวลาน้อย สามารถทำสปาให้กับตนเองที่บ้าน รวมทั้งสามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไปใช้ในสถานบริการสปาทั่วไป นอกจากนี้แล้วยังมีเป้าหมายที่จะเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปให้บริการหรือจำหน่าย เนื่องจากความโดดเด่นด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีส่วนผสมของของสารสกัดธรรมชาติและสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายและกระตุ้นผิวให้สดชื่น จึงเหมาะกับการทำสปาเพื่อสุขภาพ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ดีจากกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านผิวพรรณและ เครื่องสำอาง MCL หรือต้องการเป็น
ตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center โทร. 02-718-6661-3 , www.mcl.co.th หรือ
<https://www.facebook.com/MCLFanPage>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR BOOM โทร 081-191-6779 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน